

## อีกแล้ว..!! คลิปรุ่น ๆ วิทยุรุ่น ..(นักศึกษา) แย่งแฟน

นำเสนอเมื่อ : 19 ส.ค. 2552

### ปวส.สาว รุมทำร้าย ปวช.แย่งชาย



เกิดเหตุสาวรุ่นพี่ ปวส.บุกปิดหอพักกระทืบรุ่นน้อง ปวช.สถาบันเดียวกัน สาเหตุมาจากเรื่องชู้สาว พร่อมถายคลิปส่งประจานทั่วเมือง แม่กระทั่งมือถือตำรวจ เจ้าหน้าที่เตนความหาตัวพร่อมจุดเกิดเหตุ นะะเหยื่อแจ้งความดำเนินคดี ดานสารวัตรนักเรียนความหาหาหอพักที่เกิดเหตุ เตรียมประสานต่นสังกัดหาตัวรุ่นพี่สาว

เมื่อวันนี่ (18 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า ขณะนี้คลิปนักศึกษาหญิงสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดบตีกันเองกำลังถูกเผยแพร่ไปทั่ว ซึ่งเป็นภาพถายขณะที่นักศึกษาสาวในระดับ ปวส.บุกหอพักของนักศึกษารุ่นน้องระดับ ปวช.ก่อนรุมกระทืบ ดบตีอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนและทารุณ ในขณะที่ฝ่ายสาว ปวช.ไม่ได้มีที่ทาต่อสู้อย่างเต็มที่ตอนอยู่ ขณะที่ถูกกลุ่มเพื่อนรุมทำร้ายด้วยต่างหัวเราะสะใจ โดยมีเหยื่อนั่งรำให้ ก่อนบังคับกราบเท้าคุณกรณี โดยคลิปสุดสลดตั้งกล่าวนั้นถูกส่งต่อๆ กันไปในของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา แม่แต่โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายก็ได้รับคลิปฉาวดังกล่าวเช่นกัน จนทำให้เป็นที่มาของการสืบสวนหาต่นต่อของคลิปดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

จากการตรวจสอบคลิปฉาวจากนักศึกษาสาวคนหนึ่ง พบว่า คลิปดังกล่าวมีความยาว 3 นาที 35 วินาที จุดเกิดเหตุอยู่ในหอพักของหอพักแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราช โดยเริ่มต้นเหตุการณ์ในคลิป นักศึกษาจำนวน 6-7 คน แต่งกายชุดเครื่องแบบนักศึกษาระดับ ปวส.ของสถาบันอาชีวะตั้งแห่งหนึ่งกำลังรุมกระทืบดบตีนักศึกษาสาวรุ่นน้องระดับ ปวช.สถาบันเดียวกันซึ่งแต่งกายชุดชุดพละ กางเกงวอร์มสีดำ เสื้อเชิตคอปกสีน้ำเงิน สวมเสื้ออูมรมแขนยาวสวมทับอีกชั้นหนึ่ง นักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นคุณกรณีได้ดาทอนักศึกษาสาวรุ่นน้องอย่างหยาบคาย พร่อมไซเทาทิบนักศึกษารุ่นน้องบริเวณโอบหนา ศีรษะ และลำตัวอยู่่างโหดร้ายรุนแรง จนนักศึกษาสาวรุ่นน้องลมลุกคลุกคลาน และไม่กล้าตอบโต้แม่แต่น้อย

ในขณะที่นักศึกษาระดับ ปวช.อีก 2-3 คน ตรงเข้าไปช่วยรุ่นพี่ดบตี และจิกผมดึงอย่างรุนแรง จนนักศึกษาสาวที่ตกเป็นเหยื่อร้องไห้ร้องไห้อย่างนาเวทนา โดยไม่มีใครกล้าห้ามปรามหรือช่วยเหลือ โดยบรรดานักศึกษาที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างรุมดาทอนักศึกษาสาวที่ถูกทำร้ายอย่างหยาบคายในทำนองกล่าวหาว่า สาว

ปวช.ที่ถูกทำร้ายไปแย่งผู้ชายจากรุ่นพี่

“หลังจากถูกระทึกและทุบตีนักศึกษา รุ่นน้องจนเหนื่อยอ่อนและสะใจแล้ว นักศึกษารุ่นพี่ก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายกาย  
คำพูดสวนใหญ่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นคำพูดของเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน  
และพอจะจับใจความถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวได้ว่า นักศึกษาสาว  
ปวช.รุ่นน้องแอบไปมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งเป็นแฟนของนักศึกษา ปวส.รุ่นพี่ โดยมีเพื่อน ๆ  
ของนักศึกษารุ่นพี่ไปพบเห็นขณะรวมหัวนอนกัน  
โดยที่นักศึกษาสาวรุ่นน้องและแฟนหนุ่มของนักศึกษารุ่นพี่ไม่ได้สนใจสายตาว่าใครจะมาพบเห็น จนเพื่อน ๆ  
ของนักศึกษารุ่นพี่นำเรื่องมาบอกกับรุ่นพี่คุณครณ์  
ต่อมารุ่นพี่คุณครณ์จึงสอบถามเรื่องราวกับแฟนหนุ่มทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน  
จนแฟนหนุ่มไล่นักศึกษารุ่นพี่คุณครณ์ออกจากหอพักไม่ยอมให้ออนดวย”

นักศึกษาสาวรุ่นพี่จึงโกรธแค้นนักศึกษารุ่นน้อง  
และยกพวกบุกหอพักมารุมทำร้ายอย่างโหดร้ายป่าเถื่อน และบังคับให้กราบเท้าขอโทษ แต่นักศึกษาสาว  
ปวช.รุ่นน้องไม่ยอมกราบขอโทษ จึงถูกรุมตีและตบตีอย่างหนัก จนจบภาพเหตุการณ์ภายในคลิป

อย่างไรก็ตาม จากการติดต่อของนักศึกษารุ่นพี่  
ทำให้ทราบชื่อนักศึกษารุ่นน้องที่ถูกทำร้ายซึ่งรุ่นพี่ชี้หน้าตาทออย่างหยาบคาย และพอจับใจความได้ว่าชื่ออะไร  
และจากการสอบถามนักศึกษาที่ได้รับคลิปनावดังกล่าว ทราบว่า คลิปนี้ถูกเผยแพร่มาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์  
โดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาต่างตั้งชื่อคลิปว่าว่า “คลิป สาว ปวส.กระทุ้งโหด ปวช.แย่งผัว” และมีการส่งคลิปต่อ ๆ  
กันไปอย่างกว้างขวาง ในทำนองประจานคนที่ถูกทำร้าย

ในขณะที่ พ.ต.ท.สมชาย มวยดี สวป.สภ.เมือง นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตนทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว  
โดยมีคนส่งคลิปดังกล่าวเข้ามามือถือของตนเมื่อคืนที่ผ่านมา รู้สึกตกใจกับภาพที่ปรากฏและคำพูดตอทกัน  
ซึ่งตนไม่คาดคิดว่าจะเป็นพฤติกรรมกระทำของนักเรียนนักศึกษา  
แต่พฤติกรรมกระทำและคำพูดโดยในสวนของตำรวจคงจะนิ่งเฉยกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะถือเป็นการกระทำ  
อย่างป่าเถื่อนเหมือนบานเมืองไม่มีข้อแม้ และเป็นการกระทำความผิดอาญาในหลายกระทง  
ไม่ว่าจะเป็นข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยว ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น

“ในเบื้องต้นตนได้กำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาออกสืบสวนหาหอพักจุดที่เกิดเหตุ ซึ่งก็พอจะทราบแล้ว  
อยู่ระหว่างการหาตัวนักศึกษาสาว ปวช.ที่ถูกกระทำ เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาต้นสังกัดและผู้ปกครองทราบ  
และขอให้ผู้ปกครองนำนักศึกษาสาวผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจ  
เพื่อที่ทางตำรวจจะได้สอบสวนสืบสวนและออกหมายจับกุมนักศึกษา ปวส.รุ่นพี่ซึ่งเป็นคู่กรณี รวมทั้งคนอื่น ๆ  
ที่รวมกระทำผิดทำร้ายร่างกายนักศึกษาผู้เสียหาย” พ.ต.ท.สมชาย กล่าว

ขณะที่ นายสมพงศ์ อยู่แก้ว หน.ศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 (สรวัดรนักเรียน) เปิดเผยว่า  
ทราบเรื่องคลิปนี้มาแล้วและกำลังสืบหาหอพัก หรือที่พักตามปรากฏในคลิป ซึ่งคาดว่า  
อยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช ขณะเดียวกัน ได้สืบสวนหากลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหา  
รวมทั้งประสานสถาบันต้นสังกัดช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งคาดว่า จะชัดเจนใน 1-2 วันนี้



ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

ขอบคุณ <http://blog.eduzones.com/jipatar/30322>